



ที่ มท ๐๕๐๙.๒/ว ๘๔๓๑

กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ใช้บริการสำนักงานช่างรังวัดเอกชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๑/ว ๖๙๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานรังวัดเอกชนพร้อมไฟล์ภาพ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมที่ดินได้แจ้งจังหวัดขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความอนุเคราะห์ในการติดป้ายแนะนำตัวของสำนักงานช่างรังวัดเอกชน ตามที่ปิดประกาศหรือบริเวณอื่นใดที่เหมาะสมในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนได้พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจการรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดินให้ภาคเอกชนดำเนินการแทนภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ว่า เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนใช้บริการสำนักงานช่างรังวัดเอกชนในสัดส่วนที่น้อยมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐที่ต้องการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้ภาคเอกชน ประกอบกับปัจจุบันกรมที่ดินมีอัตรากำลังช่างรังวัดไม่เพียงพอกับปริมาณงานรังวัดเกิด จึงให้ประชาสัมพันธ์งานรังวัดเอกชนให้ประชาชนใช้บริการของสำนักงานช่างรังวัดเอกชนมากยิ่งขึ้น นั้น

กรมที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนและเผยแพร่การใช้บริการสำนักงานช่างรังวัดเอกชนให้ทราบกันอย่างแพร่หลาย และเป็นส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการประชาชนแทนภาครัฐมากยิ่งขึ้น ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งการประชาสัมพันธ์แนะนำให้ประชาชนใช้บริการของสำนักงานช่างรังวัดเอกชนมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนแนวทางการปรับปรุงให้งานรังวัดของช่างรังวัดเอกชนมีศักยภาพและสามารถรองรับการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐด้านการรังวัดบางส่วนสู่ภาคเอกชนในอนาคต จึงขอส่งโปสเตอร์เพื่อให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก โดยกำหนดให้ปิดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายรังวัด และบริเวณอื่นใดที่เหมาะสม จุดละ ๑ ฉบับ รวมจำนวน ๓ ฉบับ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความอนุเคราะห์ในการติดป้ายแนะนำตัวของสำนักงานช่างรังวัดเอกชนตามที่ปิดประกาศหรือบริเวณอื่นใดที่เหมาะสมตามที่เห็นสมควร หากขอความที่แนะนำตัวช่างรังวัดเอกชนไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๒ (๔) ว่าด้วยมรรยาทช่างรังวัดเอกชน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๑/ว ๖๙๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หรือจัดทำเอกสารแนะนำตัวในรูปแบบ Infographic ขนาด A ๔ โดยการออกแบบสามารถกระทำได้อย่างอิสระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชยาวุธ จันทร)

อธิบดีกรมที่ดิน



กลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมการรังวัดเอกชน

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๔๔, โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๑๘

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานรังวัดเอกชน